





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น เป็น 1 ใน 7 หน่วยบริการนวัตกรรมภาคเอกชน ทางเลือกใหม่สำหรับประชาชน สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สะดวก ไม่ต้องรอคิว ลดความแออัดในรพ. ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ โดยใช้เพียงบัตรประชาชน ให้บริการตรวจแล็บ 23 รายการ แยกเป็น 20 รายการที่ต้องมีใบส่งตัวจากรพ.ตามสิทธิบัตรทอง อีก 3 รายการ เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ที่ให้บริการประชาชนทุกสิทธิ โดยไม่ต้องมีใบส่งตรวจ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ในปีงบประมาณ 2568</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>Health & Wellness 2025</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ดร.กันยารัตน์ กุญสุวรรณ รอง ผอ.สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพ กระทรวง ก.สช. เปิดเผยว่า ประเทศไทย ขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub โดยมีร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในปี 2568 - 2577 เดิมหน้า 4 หมายความว่าขับเคลื่อนประเทศสู่ Wellness Economy เมื่อเปรียบเทียบสาขาเศรษฐกิจเวลานสของไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกและของโลก โอกาสของเวลานสของไทยคือ อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและความงาม การท่องเที่ยว โดยมีสัดส่วนกว่า 68% เป็นโอกาสของไทยที่จะขยายตัวและขยายตลาดได้อีกมาก รวมทั้ง Medical Tourism กลุ่มตะวันออกกลางที่ได้รับความนิยม ทั้ง คูเวต กาตาร์ UAE สร้างรายได้ 7 แสนล้าน เฉลี่ยค่าใช้จ่าย 8.9 หมื่นบาท/คน/ทริป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ความคืบหน้ากรณี The Icon Group</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สวพ.91, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, tnews, ejan, mcot, pptv, amarin, thethaiger, topnews, thaipbs, ch7, bugaboo, ch3plus, INN, thestandard, sondhitalk, news1live, workpointnews)</p> <p>- นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สช. ร่วมกับตำรวจ ปคบ., เจ้าหน้าที่กรม สบส. และเจ้าหน้าที่ อย. ลงพื้นที่ ตรวจสอบคลินิกเวชกรรม ดีไอคอน เวลเนส ของบริษัทในเครือดีไอคอน กรุ๊ป ในคก.เนอวาน่า แอตเวิร์ค 9 ซอยรามอินทรา 7 เขตบางเขน กทม. เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่ามีการประกอบกิจการทางการแพทย์ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ และร้านนวดสยาม มาสสาจ แอนด์สปา ชั้น 1 รร.แกรนด์ไดมอนด์ สวีท ถนนเพชรบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่โฆษณาเสริมความงามให้กับลูกค้า มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ พร้อมกล่าวว่า ได้แจ้งความเอาผิด ดร.ฐานานนท์ ทิรัญไชยวรรณ (บอสหมอเอก) กรณีแอบอ้างเป็นแพทย์ จึงต้องมาที่คลินิกที่เคยปรากฏภาพบอสหมอเอกรักษาผู้หญิงไม่น้อยกว่า 5 ราย จากการตรวจสอบพบคลินิกดีไอคอน เวลเนสปิดให้บริการ ซึ่งจะกลับมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง หากบอสหมอเอกยังไม่มาพบเจ้าหน้าที่ จะออกหมายเรียกและออกหมายจับต่อไป สำหรับร้านนวดสยาม ที่ใช้วิธีประกอบการรักษาถือว่าผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.เวชกรรม และผิด พ.ร.บ.สถานพยาบาล เป็นการมาเช่าเพื่อใช้มุมของร้านถ่ายคลิบให้บริการลูกค้าลงในสื่อโซเชียลมีเดีย จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เรียกเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 6 เดือน</p> <p>- นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การตรวจสอบว่าเป็นแพทย์หรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบที่ เว็บไซต์แพทยสภาได้เลย หากไม่มีในฐานข้อมูล แสดงว่าไม่ใช่แพทย์แต่เป็นหมอเถื่อน มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ หากมีการประกอบวิชาชีพในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 5 ปี ถ้าแสดงตนเป็นผู้ดำเนินการ มีโทษจำคุกอีก 5 ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100, nation)</p> <p>- กองบังคับการปราบปราม เปิดปฏิบัติการ หนุมานถล่มกรุง The Icon Group นำกำลังสืบสวนจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาคดี ดี ไอคอน กรู๊ป หลังศาลอนันตพิบูลย์หมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด 18 รายในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ</p>	
<p>เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, the active, hfocus, thansettakij, thailandplus, inn)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลบริการด้านสาธารณสุข บน Digital Health Platform ของ สธ. กับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลและยกระดับบริการสุขภาพ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกลางที่มีความทันสมัยและถูกต้อง</p>	
<p>สถานการณ์อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, thailandplus, hfocus, newtv)</p> <p>- นพ.สุชาติเดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สธ. ประชุมกรณี สถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่ 26/2567 ว่า ยังมีสถานการณ์ใน 12 จังหวัด ผู้เสียชีวิตสะสม 75 ราย บาดเจ็บสะสม 2,421 ราย สถานบริการสาธารณสุขปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง จ.พิจิตร ดูแลประช.สะสม 239,917 ราย ดูแลกลุ่มเปราะบางสะสม 33,906 ราย และประเมินสุขภาพจิตสะสม 57,523 ราย ย้ำพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสื่อสารและช่วยเหลือประช.หลังน้ำลด สำหรับการฟื้นฟูสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ กองวิศวกรรมกรมการแพทย์และกองแบบแผน กรม สบส. จัดทีมซ่อมบำรุง (MSERT) เบื้องต้นเข้าพื้นที่ จ.น่าน 4 แห่ง และจ.แพร่ 1 แห่ง ขอให้สถานบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเร่งรายงานความเสียหายมายังส่วนกลางเพื่อให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-17 ต.ค.67 ขอให้พื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงพื้นที่น้ำท่วมขังใน 8 จังหวัดเสี่ยงสูงสุด ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ป้องกันสถานพยาบาล เตรียมทีมบุคลากร ยา และเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง</p>	
<p>ประเมิน พกส.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือ เรื่อง “การประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่ตำแหน่งนักสาธารณสุข” ลงวันที่ 16 ต.ค. 2567 ถึงอธิบดีกรมทุกกรม เลขที่การอย. ผู้ตรวจราชการ สธ. ผอ.สนง.เขตสุขภาพ สสจ. ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป ทุกแห่ง โดยการประชุมคกก.พกส. ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือก พกส. ตำแหน่งนวก.สธ. เข้าสู่ตำแหน่ง นักสาธารณสุข โดยจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด กำหนดให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนในเดือน ม.ค.68</p>	
<p>CareCamera</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, thaitodaynews, thansettakij, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.กรกฤษ ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ติดเตียงในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาทุนทรัพย์ของครอบครัว ทำให้มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้รับการรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม กองวิศวกรรมกรมการแพทย์ จึงได้พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวัดค่าสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุติดเตียงที่รักษาตัวที่บ้าน (CareCamera) โดยนำอุปกรณ์วัดทางการแพทย์มาปฏิบัติกร่วมกับกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบส่งสัญญาณฉุกเฉิน ไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ดูแล เพื่อตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันที่</p>	
<p>นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต พร้อมมอบ 9 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568 ทั้งจัดบริการสุขภาพจิตและสารเสพติดครบวงจร ป้องกันการก่อความรุนแรงจากผู้มีอาการทางจิต และปัญหาฆ่าตัวตาย ผลักดันกลไกกฎหมายสุขภาพจิต พัฒนากำลังคนทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โฆษณาเครื่องมือแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. พร้อมด้วย ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. และผู้แทนจากผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ รับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ มุ่งปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค</p>	
<p>เหตุเพลิงไหม้รถบัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แลกเปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปี ได้รับความเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้รถบัส พบว่าอาการดีขึ้น ไม่พบการติดเชื้อ แต่ยังคงเฝ้าระวังบาดแผลแขนซ้าย ไม่พบปัญหาข้อติดยึด ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์</p>	
<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่ High dose</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, tnn, thansettakij)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แสดงความห่วงใยผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งระดับภูมิคุ้มกันร่างกายจะทำงานลดลง หากมีการติดเชื้อไขหวัดใหญ่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิตได้มากที่สุด ซึ่งการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ในรูปแบบขนาดสูง (High dose) สามารถป้องกันได้มากกว่าแบบปกติถึง 1.4 เท่า ลดทั้งอัตราการเกิดปอดอักเสบและอัตราการนอนโรงพยาบาล และเป็นวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น</p>	
<p>กรมอนามัย แนะนำกินเป็นยา ชยับเป็นนิจ ลด NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ผลักดัน กินเป็นยา ชยับเป็นนิจ หวังลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เน้นส่งเสริม สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย สร้างคนไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ และอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี กรมอนามัยจะเร่งดำเนินการ ผลักดันร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะนำเอาสมุนไพรจากอาหารเพื่อสุขภาพ มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เสริมคุณค่าให้สมุนไพรไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผ่านโครงการ Long Life Thai Fit เพื่อให้คนไทยสุขภาพดีลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ครบทุกรอบด้าน</p>	
<p>ร้องกลืนเหม็นจากยางมะตอย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงกรณีที่กำลัง ท.ปางหมู และสมาชิก อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน นำประชาชนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเผาแอสฟัลท์คอนกรีตหรือยางมะตอยของโรงงานในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน กระทบต่อสุขภาพประชาชนกว่า 2,000 คน ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่ง อบต.ปางหมูร่วมมือกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ตรวจสอบพบว่าปริมาณสารเคมีไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมาย แต่ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่น ทั้ง 3 หน่วยงานจะลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการจัดการเหตุร้ายคาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดแผน หากพบว่าการก่อผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการออกคำสั่งให้เจ้าของดำเนินการแก้ไข และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในพื้นที่</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงกรณีตีพิมพ์เรื่องดื่มรสเย็นช่วงมีประจำเดือนทำให้เลือดค้างสะสม เป็นต้นเหตุของก้อนเนื้อเจริญผิดที่ในมดลูกและรังไข่ เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากการทานน้ำเย็นหรืออาหารรสเย็นในปริมาณปกติ ร่างกายจะมีการปรับอุณหภูมิของน้ำให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกาย และไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลทางการแพทย์ว่าส่งผลทำให้ประจำเดือนผิดปกติ เช่น ประจำเดือนค้างค้างออกไม่หมด เป็นลิ่มเลือด กะปริบกะปรอย หรือเป็นซ็อกโกแลตชีส หรือปวดท้องประจำเดือน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วันอาหารโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวในพิธีเปิดงานประชุมเวทีบูรณาการและนวัตกรรมสังคมด้านอาหารประจำปี 2567 ว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 16 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันอาหารโลก (World Food Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิในอาหาร และร่วมกันปกป้องระบบอาหารที่ยั่งยืน สสส. สานพลังภาคี จัดงานในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด "บูรณาการเครือข่ายอาหาร สู่การบริโภคที่สมดุล ด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืน" เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และขยายผลองค์ความรู้การบริโภคอาหารให้ได้คุณค่าอย่างสมดุลตามหลักโภชนาการ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมเชื่อมโยงระบบอาหารยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิต การกระจาย ไปสู่การบริโภค เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของระบบอาหาร สอดรับกับคำขวัญของวันอาหารโลกปี 2567 "Right to foods for a better life and a better future หรือ สิทธิในอาหาร เพื่อชีวิตที่ดี และอนาคตที่ดีกว่า" ซึ่งมีองค์กรร่วมจัดกิจกรรมณรงค์ในวันอาหารโลกกว่า 150 ประเทศ</p>	
<p>หมอเถื่อนเกาหลีใต้ระบาดหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)</p> <p>- จากกรณีที่มีการบุกรุกหมอเถื่อนเกาหลีใต้ เปิดให้คำปรึกษาด้านเสริมความงาม เข้าข่ายหมอเถื่อน ไร้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทย ด้าน "แพทยสภา" เผยแพทย์ต่างชาติหากปฏิบัติงานในประเทศไทย ต้องผ่านเกณฑ์ผ่านการรับรอง เหตุมีกฎหมายบังคับชัดเจน</p> <p>ดร.นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่าตามที่ กรม สบส.ได้รับเบาะแสการลักลอบนำแพทย์ต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพเวชกรรมในคลินิก ย่านปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตนจึงสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มไซเบอร์ กองกฎหมาย กรม สบส.ประสานความร่วมมือกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. และแพทยสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ คลินิกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยพบบุคคลซึ่งเป็นแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้ กำสั่งให้บริการด้านการให้คำปรึกษา และประเมินการให้บริการเสริมความงามแก่ผู้รับบริการ ซึ่งการกระทำของแพทย์ชาวเกาหลีใต้ เข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ในฐานะประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรม สบส.จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหากมีการหลบหนีจะมีหนังสือแจ้งไปถึงองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ "อินเตอร์โพล" เพื่อดำเนินคดีต่อไป</p> <p>ด้าน ดร.ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่คลินิกเสริมความงาม จะนำแพทย์จากต่างประเทศ เข้ามาให้บริการในคลินิกไม่ว่าจะให้บริการประจำหรือไม่ประจำก็ตาม จะต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย โดยต้องขออนุญาตกับ สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ และตัวแพทย์ผู้ให้บริการจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้ได้ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ให้การรักษา</p>	
<p>คัดกรอง ‘มะเร็ง-หัวใจ’ นอกสิทธิประโยชน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งและโรคหัวใจ ยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากร และความแออัด ซึ่งรัฐบาลได้เสนอแนวคิด การสร้างระบบร่วมจ่าย หรือ co-payment ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการได้ โดย HITAP ได้เก็บข้อมูลในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และชัยนาท พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 60 - 70% “ไม่สนใจการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง และโรคหัวใจ” เพิ่มเติม แต่กลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มสนใจจะพิจารณาเรื่องความแม่นยำของการคัดกรองเพิ่มเติม และเต็มใจจ่ายค่าบริการเพิ่มสำหรับการคัดกรองด้วยมาตรการที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์ 1,000 - 2,500 บาทต่อหนึ่งมาตรการตรวจคัดกรอง เป็นต้น</p> <p>พร้อมมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 4 ข้อ คือ 1. สธ. สปสช. สมาคมวิชาชีพ เช่น แพทยสภา และราชวิทยาลัยต่างๆ ควรเพิ่มการสื่อสารให้เห็นประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 2. ถ้า สปสช. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและต้องการให้เพิ่มกลไกร่วมจ่าย ควรร่วมมือกับ สธ. สมาคมวิชาชีพ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองโรคให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการประชาชน 3. สธ. และสมาคมวิชาชีพ ควร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลประชาชนถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการคัดกรองโรค ป้องกัน และป้องกันการโฆษณาเกินจริง 4. นักวิชาการควรศึกษาทำความเข้าใจทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมประชาชนที่มีต่อนโยบายการตรวจคัดกรองโรคมากขึ้น</p>	
<p>การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อบจ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33 ในวันที่ 17 ต.ค. 2567 นี้ มีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. สาระสำคัญคือขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับบุคลากรที่ถูกถ่ายโอน ซึ่งพบบุคลากรประมาณ 8,000 คนอาจมีปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าและอัตราเงินเดือนยังอยู่ในงบประมาณของ สธ. ซึ่งสำนักงบประมาณจะต้องจัดสรรงบจาก สธ. เพื่อให้ อบจ. ตั้งเบิก แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนภารกิจอาจเกิดความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงปัญหาด้านกำลังคน พัสตุ ที่ดิน และระเบียบต่าง ๆ ที่ทำให้การถ่ายโอนและการปฏิบัติงานใน รพ.สต. เกิดความยากลำบาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน</p>	
<p>คำรักษาพยาบาลไทยพุ่งพรวด ทำระบบสวัสดิการรัฐ และเอกชน ส่อวิกฤติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- เสนอบทความ โดย บรรณ วลัยวีระศักดิ์ อดีตประธานสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก แสดงความเห็นเกี่ยวกับคำรักษาพยาบาลของไทยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราปีละ 10% สูงกว่าการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและบริษัทประกันชีวิตที่คาดว่าควรเพิ่มขึ้นในอัตรา 4-5% ล้อไปกับภาวะเศรษฐกิจ สาเหตุหลักมาจากนโยบายที่ให้เบิกคำรักษาพยาบาลแบบไม่จำกัด ทั้งในกลุ่มข้าราชการและประชาชนในโครงการบัตรทอง ทำให้มีการใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ รวมถึงการจ่ายยาเกินจำเป็นจากแพทย์บางคนที่ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากบริษัทประกันที่ระบุว่า 40% ของคำรักษาพยาบาลที่เบิกเป็นการรักษาโรคเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล</p> <p>พร้อมเสนอว่า ถึงเวลาที่รัฐบาลและสธ. ให้มีการใช้ระบบร่วมจ่าย (co-payment) โดยบังคับให้ผู้ป่วยใน ต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 10% เสมอ แล้วนำ 10% ที่หายไปจากคำรักษาพยาบาลในปีที่ผ่านมา มาเพิ่มเป็นเงินเดือนหรือเงินบำนาญให้กับข้าราชการ เพื่อจำกัดการใช้สิทธิ์โดยไม่จำเป็น และเสนอให้บริษัทประกันชีวิตลดเบี้ยประกันให้ลูกค้าที่เลือกแผนการประกันแบบร่วมจ่าย เชื่อว่าการดำเนินมาตรการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้อย่างมาก ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โปสตุว่า ในปี 2567 มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 45 ราย และโควิด 19 เสียชีวิตถึง 211 ราย ซึ่งมากกว่าไข้หวัดใหญ่ 4.7 เท่า โควิด 19 ถือเป็นโรคร้ายแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ ไม่ใช่เพียงไข้หวัดธรรมดา จึงควรป้องกันตนเองและฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และคาดว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเนื่องจากกิจกรรมในช่วงเทศกาล</p>	
<p>เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กังวลการประชุมเอฟต้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงยา เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย แสดงความกังวลว่า แม้ว่าคณะผู้แทนเจรจาไทยมีท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองการเข้าถึงยาของประชาชนมาตลอด แต่การเดินทางมาประชุมของคณะผู้แทนเจรจาระดับรัฐมนตรีของฝ่ายเอฟต้า เพื่อมาหารือกับ รวม.พาณิชย์ของไทยอย่างไม่เปิดเผยเกรงว่าอาจจะมีการขอให้รัฐมนตรีสั่งการหรือกดดันผู้เจรจาฝ่ายไทยให้ยอมรับประเด็นที่มีผลกระทบต่อฝ่ายไทย เพราะอาจใช้วิธีการเดียวกับที่เจรจาเอฟต้าที่เอกอัครราชทูต ซึ่งจบลงโดยมีเงื่อนไขเปิดช่องให้นำเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อเข้าถึงยากกลับขึ้นมาทบทวนได้อีก ทั้งนี้งานวิจัยประเมินผลกระทบของความตกลงเอฟต้าที่มีต่อผู้ผูกขาดด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบที่เอฟต้าเรียกร้องชี้ให้เห็นว่า หากไทยลงนามในความตกลงเอฟต้าที่เอื้อต่อผู้ผูกขาดในเรื่องการผูกขาดข้อมูลทางยา (Data Exclusivity) และการขยายอายุสิทธิบัตร (Patent Term Extension) ไทยจะมีความค่าใช้จ่ายด้านยาสูงขึ้น 25,000 ล้านบาทถึง 72,000 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเกิดน้ำพุร้อนผุดกลาง รพ.เวียงเชียงรุ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการรายวัน</p> <p>- นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย ลงพื้นที่รพ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ตรวจสอบน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นบริเวณบ้านพักข้าราชการ โดยน้ำพุร้อนนี้ถูกพบมานานแล้ว แต่ช่วงนี้เริ่มมีกลิ่นก๊าซกำมะถันเพิ่มขึ้น ทำให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและบุคลากร สสจ.ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.เชียงราย และรพ.เวียงเชียงรุ้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผลกระทบและวางแผนเฝ้าระวังอย่างละเอียดต่อไป</p>	
<p>ปิดเทอมเล็ก เด็กจมน้ำเสียชีวิตพุ่ง 33 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ช่วงช่วงปิดเทอมมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 33 ราย โคราชเป็นแชมป์จมน้ำแล้ว 13 ราย วอนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด หวังตักน้ำ จมน้ำเสียชีวิต สำหรับเด็กเล็ก ให้ยึดหลัก "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" ส่วนเด็กโต ให้ยึดหลัก "ตะโกน โยน ยื่น"</p>	
<p>ทดสอบยาโควิด 19 ในผู้ป่วยไวรัสมาเบิร์ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เผยวันดาเริ่มการทดลองใช้ยารักษาโรคโควิด 19 ในผู้ป่วยจากไวรัสมาเบิร์กเป็นครั้งแรกของโลก แม้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกา ระบุว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสมาเบิร์กได้แล้ว แต่ในวันดายังมีผู้ป่วยถึง 58 ราย และผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 13 ราย</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- องค์การอนามัยโลก เตือนพบผู้ติดเชื้ออหิวาตกโรค 1 รายในเลบานอน ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมย้ำว่าระดับความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่กระจายอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดหนักในอิสราเอล ที่น่าห่วงคือความเสี่ยงการแพร่เชื้อในหมู่ประชาชนหลายแสนคนที่ต้องอพยพและกลายเป็นผู้พลัดถิ่น จากสงครามอิสราเอล-กลุ่มฮิซบอลเลาะห์</p>	
<p>ไขหวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ , อินโฟเควสท์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ญี่ปุ่นได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยไขหวัดนก เป็นระดับสูงสุดแล้ว หลังจากตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดนกสายพันธุ์รุนแรงใน 2 เมืองในจังหวัดฮอกไกโด โดยทางการระบุว่า มีสัตว์ปีกประมาณ 19,000 ตัวที่ต้องถูกกำจัดในฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง และดำเนินมาตรการกักกันในฟาร์มใกล้เคียง พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศเพิ่มการเฝ้าระวังนกป่า และยกระดับความพยายามในการตรวจเพื่อยืนยันว่านกเหล่านี้แพร่เชื้อไวรัสหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศส ประกาศเพิ่มระดับความเสี่ยงไขหวัดนกจากระดับ “เล็กน้อย” สู่อันดับ “ปานกลาง” เพื่อยกระดับมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุข ในฟาร์มสัตว์ปีก</p>	
<p>WHO เสนอเครื่องมือพัฒนา ‘Telemed’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-องค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป เผยแพร่เครื่องมือให้แนวทางยกระดับบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) โดยสนับสนุนให้เกิดบริการการแพทย์ทางไกลในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานพยาบาล ไปจนถึงบุคคล และทั้งระบบสาธารณสุข เน้นความจำเป็นในการสร้างระบบกำกับและติดตามบริการ เพื่อประเมินผลและหาแนวทางพัฒนาบริการให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งการแพทย์ทางไกลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน รวมถึงคนพิการ และมีความคุ้มค่า สามารถให้บริการดูแลประชาชนได้ทั่วถึง ลดการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิต</p>	